

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁI BÌNH

Nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, ngành Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Kết quả nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; sửa đổi, bổ sung quy hoạch đất đai trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo chung công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm của tỉnh về giao thông, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đã thẩm định, trình UBND tỉnh 150 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất với

diện tích 397,49ha. Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 103 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Trong đó có 63 giấy chứng nhận, diện tích 79,11ha cấp đồng thời với hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất. Giám đốc Sở đã ký gán 16.800 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; hướng dẫn UBND cấp huyện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; đón đốc các sổ, ngành, huyện, thành phố tổng hợp nhu cầu sử dụng đất 2021 - 2030. Báo cáo UBND tỉnh giải quyết hồ sơ thuê đất đối với dự án thực hiện tại các khu, cụm công nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải tập trung; vướng mắc

khí thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất; việc quy hoạch dân cư tạo nguồn vốn xây dựng cơ bản; việc quy hoạch các khu dân cư để tạo nguồn vốn thực hiện dự án tuyến đường 221A, tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành; hướng dẫn thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư... Lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được ngành đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, tập huấn, hội thảo, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; tổ chức phát động hưởng ứng các ngày lễ về BVMT, đa dạng sinh học; lấy mẫu đột xuất, kiểm soát, giám sát chất lượng môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh và xử lý chất thải tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; giám định chất lượng môi trường tại các khu vực có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao trên

địa bàn tỉnh; kiểm tra việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình BVMT; kiểm tra, đưa khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; kiểm tra tiêu hủy phế liệu; duy trì trung tâm quản lý số liệu quan trắc tự động; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về môi trường; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thái Bình đến năm 2025; khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã sau sáp nhập; tiêu chí môi trường đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Thanh tra Sở đã hoàn thiện kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của UBND 8 huyện, thành phố và 16 xã, phường, thị trấn; hoàn thiện kết quả thanh tra



Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

việc chấp hành pháp luật đất đai, BVMT, tài nguyên nước của chủ đầu tư 8 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kết luận thanh tra, kiểm tra tại 1 bệnh viện và 23 doanh nghiệp. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của 9 doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh tuần tra, kiểm tra việc khai thác cát tại các sông trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và phản ánh của các tổ chức, công dân. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lúa tại 3 huyện (Hưng Hà, Thái Thụy, Đông Hưng). Chánh Thanh tra Sở đã quyết định xử phạt 18 trường hợp với tổng số tiền xử phạt và tiền tịch thu gần 730 triệu đồng; đã hoàn thiện hồ

sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 7 trường hợp với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở đã ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra (hoàn thành tra, kiểm tra đối với 69 tổ chức, cá nhân), chỉ thực hiện đối với 13 tổ chức, cá nhân. Thanh tra việc hiện thanh tra bảo đảm nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đối tượng thanh tra, kiểm tra. Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực của ngành

để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc cắt giảm thời gian thực hiện và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ cho các huyện, thành phố trong công tác cấp giấy chứng nhận; phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện đăng bộ và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực ngành quản lý.

MINH NGUYỆT



Công ty Điện lực Thái Bình từng bước nâng cấp các trạm biến áp, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.

Điện đi trước một bước

Những năm qua, Công ty Điện lực Thái Bình thường xuyên quan tâm đầu tư, nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo ông Lê Bá Quyền, Phó Giám đốc Công ty, trong sản xuất, kinh doanh, điện giữ vai trò đặc biệt quan trọng và luôn được đầu tư trước một bước. Xác định rõ điều đó, Công ty Điện lực Thái Bình đã tranh thủ nguồn lực đầu tư, nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp 220kV, 110kV, đường dây 110kV, đường dây hạ áp, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh.



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình làm chủ thiết bị máy móc hiện đại bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tại, Thái Bình đang được cấp điện từ 4 trạm 220kV, gồm: trạm 220kV Thái Bình - E11.1 (2x250MVA), trạm 220kV Thái Thụy - E11.15 (1x250MVA), trạm 220kV Nam Định - E3.7 (2x250MVA) và trạm 220kV Đông Hòa Hải Phòng - E2.1 (2x250MVA). Tính đến tháng 11/2020, Công ty Điện lực Thái Bình đang quản lý vận hành lưới điện phân phối với các cấp điện: 110kV, 35kV, 22kV, 10kV và 0,4kV; đường dây trung thế 2.451,39km; đường dây hạ áp 7.898,492km. Tổng số trạm phân phối là 4.036 trạm/4.330 máy biến áp với tổng công suất 1.519.235 kVA (trong đó, tài sản

Công ty 2.757 trạm/2.973 máy biến áp với công suất 691.685 kVA, tài sản khách hàng 1.279 trạm/1.357 máy biến áp với công suất 827.550 kVA). Do làm tốt công tác dự báo nhu cầu phát triển phụ tải trên các ngành, lĩnh vực nên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Chất lượng điện được cải thiện, công tác quản lý điện có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp điện có sự phát

triển mạnh mẽ và là điều kiện quan trọng cho việc bảo đảm an ninh cung ứng điện. Cơ bản nhất là Công ty Điện lực Thái Bình đã tập trung đầu tư, xây dựng các dự án chống quá tải; tăng cường củng cố lưới điện; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra. Được sự quan tâm từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong giai đoạn 2016 - 2020 Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai, hoàn thành nhiều dự

MANH THẮNG

Phòng, chống rét cho vật nuôi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên những ngày qua trên địa bàn tỉnh trời chuyển rét đậm và có mưa. Để phòng, chống rét cho vật nuôi, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Gia đình ông Bùi Văn Bốn ở thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) thường xuyên nuôi khoảng 70 con bò sinh sản và thương phẩm. Mỗi khi bước vào mùa đông, gia đình ông lại chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để bảo đảm sức khỏe cho đàn bò. Ông Bốn cho biết: Ngay từ đầu vụ, tôi đã sửa chữa, gia cố chuồng trại để giữ ấm cho đàn bò những ngày mưa rét. Chăn nuôi với số lượng lớn, tôi còn chủ động tích trữ nguồn thức ăn cho bò để dự phòng những ngày mưa rét không chăn thả được. Cùng với 2 mẫu đất trồng cỏ voi, tôi đầu tư mua máy cuốn rơm để thu gom rơm sau mỗi vụ thu hoạch lúa làm thức ăn thô cho bò, ngoài ra còn dự trữ thêm các loại thức ăn tinh như cám gạo, bột ngô, bột sắn... để bảo đảm dinh dưỡng cho vật nuôi. Trong quá trình chăn nuôi, tôi luôn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin để điều chỉnh chế độ chăm sóc vật nuôi cho phù hợp khi điều kiện môi trường thay đổi.

Hiện nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh có hơn 56.000 con; đàn lợn gần 700.000 con; đàn gia cầm hơn 14 triệu con. Theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi, thời tiết vụ đông xuân diễn biến phức tạp, có thể đi kèm với nhiều đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển đàn vật nuôi, các địa phương cần như người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo vệ vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất. Để bảo đảm đàn vật nuôi không bị đói, rét, dịch bệnh, người dân cần chủ động sửa chữa, gia cố chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi; không chăn thả vật nuôi những ngày nhiệt độ xuống thấp, có biện pháp sưởi ấm để tránh rét. Dự trữ đủ thức ăn cho vật nuôi; cho vật nuôi ăn, uống thức ăn ấm, bảo đảm chất lượng và tăng khẩu phần ăn hàng ngày; bổ sung thêm các loại vitamin tổng hợp và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chấp hành nghiêm công tác tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm để tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm thiểu tỷ lệ đa dịch bệnh thường phát sinh trên đàn vật nuôi khi giao mùa và thời tiết thay đổi bất thường. Người chăn nuôi thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp chăm sóc vật nuôi cho phù hợp. Các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi để xử lý kịp thời khi dịch bệnh phát sinh, không để lây lan ra diện rộng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm.

THANH HUÂN



Người dân cần có biện pháp sưởi ấm để tránh rét cho vật nuôi.